

จดหมายจากสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครั้งที่ 16 ถึงประชากรของพระเจ้า

(Letter of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops to the People of God)

โอกาสสิ้นสุดการประชุมภาคแรก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 29 ตุลาคม 2023



พี่น้องที่รักทั้งหลาย

ขณะที่การประชุมภาคแรกของสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครั้งที่ 16 ใกล้จะสิ้นสุดลง เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าร่วมกับทุกท่านสำหรับประสบการณ์ที่สวยงามและมีคุณค่าที่เราได้ดำเนินชีวิตมา เราดำเนินชีวิตในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ด้วยความสนิทสนมกับพวกคุณทุกคนอย่างลึกซึ้ง เราได้รับการสนับสนุนจากคำอธิษฐานภาวนาของคุณ โดยแบกรับความคาดหวัง คำถาม และความกลัวของคุณ ดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร้องขอเมื่อสองปีก่อน กระบวนการฟัง และการไตร่ตรองอันยาวนานได้เริ่มต้นขึ้น โดยเปิดให้ประชากรของพระเจ้าทุกคนไม่มีใครถูกกีดกัน เพื่อ “การเดินทางไปด้วยกัน” ภายใต้การนำ

ทางของพระจิตเจ้า คิษย์ธรรมทูตมีส่วนร่วมในการติดตามพระเยซูเจ้า

การประชุมที่เราประชุมกันที่กรุงโรมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2023 ถือเป็นช่วงสำคัญของการกระบวนการนี้ ในหลาย ๆ ด้านมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน นับเป็นครั้งแรกที่ตามคำเชิญของพระสันตะปาปาฟรังซิส ชายและหญิงได้รับเชิญให้นั่งที่โต๊ะเดียวกันเพื่อการมีส่วนร่วม ไม่เพียงแต่ในการอภิปรายเท่านั้น แต่ยังอยู่ในกระบวนการลงคะแนนเสียงของสมัชชาใหญ่ด้วย ในการเสริมกระแสเรียก ความสามารถพิเศษ และพันธกิจของเรา เราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า และประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างเข้มข้น

ด้วยการใช้การสนทนาแบบพระจิตเจ้า เราได้แบ่งปันความมั่งคั่งและความยากจนของชุมชนของเราจากทุกทวีปอย่างถ่อมใจ โดยพยายามแยกแยะสิ่งที่พระจิตเจ้าต้องการจะตรัสกับพระศาสนจักรในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้สัมผัสกับความสำคัญของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระหว่างประเพณีลาตินและประเพณีของพระศาสนจักรตะวันออก การมีส่วนร่วมของภราดรภาพจากพระศาสนจักรอื่น ๆ และชุมชนของพระศาสนจักรทำให้การสนทนาของเรามีคุณค่ามากขึ้น

การประชุมของเราเกิดขึ้นในบริบทของโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งขาดแคลนและความไม่เท่าเทียมอันฉาวโฉ่ยังคงอยู่ในใจของเราอย่างเจ็บปวด ทำให้งานของเราเต็มไปด้วยแรงโน้มถ่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพวกเราบางคนมาจากประเทศที่สงครามโหมกระหน่ำ เราอธิษฐานภาวนาเพื่อเหยื่อของความรุนแรง โดยไม่ลืมทุกคนที่ถูกบังคับจากความทุกข์ยากและการคอร์รัปชัน ให้ใช้ชีวิตบนเส้นทางอันตรายแห่งการอพยพ เรารับประกันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันและความมุ่งมั่นเคียงข้างพี่น้องทั่วโลกที่ทำงานเพื่อสร้างcommunityธรรมและสันติภาพ

ตามคำเชิญของพระสันตะปาปา เราได้เปิดพื้นที่สำคัญสำหรับความเจียมเพื่อส่งเสริมการรับฟังซึ่งกันและกันและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมทางวิญญาณในหมู่พวกเรา ในระหว่างพิธีเปิดการเฝ้าติดตามทั่วโลก เรามีประสบการณ์ว่า ความกระหายในความเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่างไรในการไตร่ตรองอย่างเจียม ๆ กับพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงที่กางเขน อันที่จริง ไม้กางเขนเป็นอาสนวิหารเพียงหลังเดียวขององค์ผู้ที่ได้มอบพระองค์เองเพื่อความรอดของโลก และได้มอบสาวกของพระองค์ไว้กับพระบิดาของพระองค์ เพื่อว่า “พวกเขาทั้งหมดจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 17:21) เราเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมั่นคงในความหวังที่เกิดจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เรามอบบ้านส่วนรวมของเราไว้กับพระองค์ ที่ซึ่งเสียงให้ร้องของแผ่นดินโลกและคนยากจนเริ่มเรงตัวมากขึ้น: “Laudate Deum!!” (ขอสรรเสริญพระเจ้า) ดังที่พระสันตะปาปา

ฟรังซิสเตือนเราตั้งแต่เริ่มงาน

ในแต่ละวัน เรารู้สึกถึงการเรียกร้องให้กลับใจทางด้านงานอภิบาลและการแพร่ธรรม สำหรับหน้าที่ของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสาร ไม่ใช่โดยมุ่งความสนใจไปที่ตัวมันเอง แต่โดยการรับใช้ความรักอันไม่มีขอบเขตซึ่งพระเจ้าทรงรักโลก (เปรียบเทียบ ยอห์น 3:16) เมื่อคนจรจัดใกล้จตุรัสนักบุญเปโตรถูกถามเกี่ยวกับความคาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกับพระศาสนจักรเนื่องในโอกาสการประชุมสมัชชาบิชอปสากลนี้ พวกเขาตอบว่า “รัก!” ความรักนี้จะต้องยังคงเป็นหัวใจที่กระตือรือร้นของพระศาสนจักร ความรักในตรีเอกานุภาพและศีลมหาสนิทดังที่พระสันตะปาปาทรงระลึกถึงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2023 กลางการประชุมของเรา โดยอ้างถึงข้อความของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูว่า “ความไว้วางใจ” นั่นเองที่ทำให้เรามีความกล้าและอิสรภาพจากภายในที่เราประสบ โดยไม่ลังเลที่จะแสดงการบรรจบกัน ความแตกต่าง ความปรารถนา และคำถามของเราอย่างอิสระและถ่อมตัว

และตอนนี้? เราหวังว่าช่วงหลายเดือนที่นำไปสู่การประชุมภาคที่สองในเดือนตุลาคม 2024 จะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในพลวัตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันด้านการแพร่ธรรม ที่อุทิศให้กับคำว่า “สมัชชา” สิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับอุดมการณ์ แต่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีรากฐานมาจากประเพณีเผยแผ่ศาสนา ดังที่พระสันตะปาปาทรงเตือนเราในตอนต้นของกระบวนการนี้ “ความเป็นหนึ่งเดียวกันและพันธกิจอาจเสี่ยงที่จะยังคงเป็นนามธรรม เว้นแต่เราจะปลุกฝังแนวทางปฏิบัติของพระศาสนจักรที่แสดงออกถึงความเป็นรูปธรรมของการก้าวเดินไปด้วยกัน (...) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในส่วนของแต่ละคนและทุกคน” (9 ตุลาคม 2021) มีความท้าทายหลายประการและคำถามมากมาย รายงานการสังเคราะห์ของส่วนแรกจะระบุประเด็นของข้อตกลงที่เราบรรลุ เน้นคำถามเปิด และระบุว่าจะดำเนินการจะดำเนินต่อไปอย่างไร

เพื่อให้มีความก้าวหน้าในการมีวิจากรณญาณ พระศาสนจักร จำเป็นต้องรับฟังทุกคนโดยเริ่มจากคนที่ยากจนที่สุด สิ่งนี้ต้องการเส้นทางแห่งการกลับใจใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการสรรเสริญด้วย “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย” (ลูกา 10:21) หมายถึงการฟังผู้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการพูดในสังคม หรือผู้ที่รู้สึกว่าคุณกีดกัน แม้แต่โดยพระศาสนจักร การรับฟังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเหยียดเชื้อชาติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในบางภูมิภาค ไปจนถึงชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกเหยียดหยามวัฒนธรรม เหนือสิ่งอื่นใด พระศาสนจักรในยุคของเรามีหน้าที่รับฟังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดที่สมาชิกพระศาสนจักรกระทำด้วยจิตวิญญานแห่งการกลับใจใหม่ และมอบตัวในเชิงโครงสร้างและเป็นรูปธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง

พระศาสนจักรยังต้องฟังคริสตชนฆราวาส ทั้งหญิงและชาย ทุกคนได้รับเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยกระแสเรียกที่ได้รับมาจากศีลล้างบาป ฟังครูคำสอนซึ่งในหลาย ๆ สถานการณ์เป็นผู้ประกาศพระวรสารเป็นคนแรก ถึงความเรียบง่ายและมีชีวิตชีวาของเด็ก ความกระตือรือร้นของเยาวชน ต่อคำถาม และคำอ้อนวอนของพวกเขา สู่ความฝัน ภูมิปัญญา และความทรงจำของผู้สูงอายุ คริสตจักรจำเป็นต้องฟังครอบครัว ความกังวลด้านการศึกษาของพวกเขา ต่อประจักษ์พยานของคริสตชน



ที่พวกเขานำเสนอในโลกปัจจุบัน เธอจำเป็นต้องต้อนรับเสียงของผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในพันธกิจฆราวาส และมีส่วนร่วมในโครงสร้างการไตร่ตรองและการตัดสินใจ

เพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปในการแยกแยะของสมัชชา พระศาสนจักรจำเป็นต้องรวบรวมถ้อยคำและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่ได้รับแต่งตั้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่บาทหลวง ผู้ร่วมงานเบื้องต้นของบิชอป ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ได้สำหรับชีวิตของทั้งร่างกาย สังฆานุกร ซึ่งผ่านการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขา แสดงถึงการดูแลพระศาสนจักรทั้งหมดสำหรับผู้ที่ยากจนที่สุด พระศาสนจักรยังต้องปล่อยให้ตัวเองถูกตั้งคำถามด้วยเสียงแห่งการพยากรณ์แห่งชีวิตที่ถวายเป็นผู้เฝ้าระวังการเรียกของพระเจ้า นอกจากนี้ เธอยังต้องใส่ใจต่อทุกคนที่ไม่มีความเชื่อเหมือนกับเธอแต่กำลังแสวงหาความจริง และในผู้ที่พระเจ้าผู้ทรง “มอบความเป็นไปได้ให้ทุกคนเชื่อมโยงกับพระธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา” (Gaudium et Spes 22, 5) ยังมีและดำเนินการอยู่

“โลกที่เราอาศัยอยู่ และโลกที่เราได้รับเรียกให้รักและรับใช้ แม้จะมีความขัดแย้ง เรียกร้องให้ศาสนจักรกระชับความร่วมมือในทุกด้านของพันธกิจของเธอ นี่เป็นเส้นทางแห่งการรวมกลุ่มซึ่งพระเจ้าทรงคาดหวังจากพระศาสนจักรแห่งสหสภวรรษที่สาม” (พระสันตะปาปาฟรังซิส 17 ตุลาคม 2015) เราไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะตอบรับกระแสเรียกนี้ พระนางมารีย์ซึ่งเป็นคนแรกในการเดินทางร่วมแสวงบุญของเรา ด้วยความยินดีและเสียใจ เธอแสดงให้เห็นพระบุตรของเธอและเชิญชวนให้เราวางใจ และพระเยซูเจ้าทรงเป็นความหวังเดียวของเรา!

นครรัฐวาติกัน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2023 เวลา 17.00 น.